

ประกาศผลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ปี 2 เด็ก ตจว. เจ๋ง คัวร์รางวัลเพียบ



สภุ์ปขาว /1 ธันวาคม 2559

ประกาศผลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ปี 2

เด็ก ตจว. เจ๋ง คัวร์รางวัลเพียบ

30 พ.ย. 59 / Central World : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ประกาศผลพร้อมมอบรางวัล โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2 “Short Science Film #2” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีชีวภาพเปลี่ยนโลก” เด็กต่างจังหวัดหอบรางวัลกลับบ้าน เผยอุปกรณ์เครื่องมือเท่าเทียมกันหมด อยู่ที่จินตนาการและการฝึกฝนอย่างตั้งใจ

นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “ปีนี้ก็มีผู้ส่งผลงานเข้ามาทั้งสิ้น 62 ทีม แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษา 30 ทีม ระดับอุดมศึกษา 14 ทีม ประชาชนทั่วไป 18 ทีม คณะกรรมการของเราต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่า หนักใจ เพราะหนังสั้นแต่ละเรื่องมีความน่าดู น่าติดตาม และมีความน่าประทับใจ ใกล้เคียงกันมาก แต่ในที่สุดก็ต้องเลือกผลงานที่โดดเด่นที่สุดออกมาได้จำนวน 15 เรื่อง ประเภทมัธยมศึกษา จำนวน 5 ทีม ประเภทอุดมศึกษา 5 ทีม ประเภทประชาชนทั่วไป 5 ทีม สำหรับเรื่องที่ได้รับรางวัลเราจะต่อยอดโดยการส่งไปแข่งขันในเวทีนานาชาติต่อไป” ด้าน นางสาววิไลภรณ์ จงกลวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักรายการ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า “คิดไม่ถึงว่า วันนี้เด็กไทยจะก้าวมาไกลถึงจุดนี้ ดูจากงานหนังสั้นแต่ละเรื่อง เขาตีโจทย์แตก สามารถทำเรื่องยากให้เข้าใจง่าย เพียงแต่ในการใช้เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์บางตัว ต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญ ซึ่งวันนี้ด้วยวัยเพียงแค่นี้ อุปกรณ์แค่นี้ พวกเขาสามารถผลิตหนังสั้นที่มีคุณภาพได้ขนาดนี้ ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยคะ ดีใจกับทีมที่ได้รับรางวัล และเป็นกำลังใจให้กับทีมที่ยังไม่ได้รางวัลในปีนี้ ปีหน้าพัฒนาฝีมือแล้ว มาร่วมงานกันใหม่ นะคะ”

รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับประชาชน ได้แก่ ทีม Creative Media @L.A.W เรื่อง Destination จาก โรงเรียนเลยนุกูลวิทยา ได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 50,000 บาท, ทีม I2R เรื่อง Lost Planet จาก เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารุท ได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท, และ ทีม Ident Film เรื่อง FEB29 โดย นายสิทธิพนธ์ สุภวานิช ได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท, ตามลำดับ รางวัล

ภาพประกอบยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับประชาชน ได้แก่ ทีม Creative Media @L.A.W เรื่อง Destination จาก โรงเรียนเลยนุกูลวิทยา ได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท , ทีม Nited Kaset Film เรื่อง ไกลต้น จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท และ ทีม Nipan studio เรื่อง Beneath the dawn โดย นายนิพนธ์ จ้าวเจริญพร และ นายวัชรชัย ไชยวุฒิ

ได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท ตามลำดับ รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับประชาชน ได้แก่ ทีม TMC Production เรื่อง Freezing point...แข็งเขมือบโลก จากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท, ทีม Heavy rain_Rice of life เรื่อง Heavy rain จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท และ ทีม Ident Film เรื่อง FEB29 นายสิทธิพันธ์ สุภวานิช ได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีรางวัล Poppula vote ได้แก่ทีม Creative Media @L.A.W เรื่อง Destination จาก โรงเรียนเลยนุกูลวิทยา ได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาทและสำหรับทีมที่เข้ารอบได้รับทุนการผลิตทีมละ 5,000 บาท

ตัวแทนจากทีม Creative Media @L.A.W เรื่อง Destination จาก โรงเรียนเลยนุกูลวิทยา จ.เลย ได้รับ รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา รางวัลภาพประกอบยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา และ รางวัล Poppula vote เปิดเผยว่า “ดีใจสุดๆ ค่ะ ไม่คิดว่าจะได้รับถึง 3 รางวัล หายเหนื่อยเลยคะ ที่ยากที่สุดในการทำหนังสั้นคือ เรื่องเวลาคะ พวกเรามีเวลาน้อย และส่วนใหญ่เวลาไม่ตรงกัน ส่วนเรื่องบท เรื่องการทำงาน ก็ช่วยๆ กันคิด ช่างภาพสำคัญคะ ชอบมาก และคิดแล้วคะว่าจะเดินในเส้นทางสายอาชีพนี้” ตัวแทนทีม I2R เรื่อง Lost Planet จาก เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ ได้รับรางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษา เปิดเผยว่า “ครูให้ทำ ที่แรกว่าจะไม่ทำเพราะเราไม่มีเวลากันเลย มีเวลาทำจริงๆ 4 วันครับ ถ่ายทำในห้องๆ เดียว ช่วยๆกันครับ หลังจากนั้นมาตัดต่อก็ไม่ยากแล้วครับ ไม่คิดว่าจะได้รางวัล ดีใจครับ มีเวทีต่อไปแน่นอนครับ” นายสิทธิพันธ์ สุภวานิช ทีม Ident Film เรื่อง FEB29 ผู้คว้ารางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ระดับประชาชนและ รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ระดับประชาชน เปิดเผยว่า “เรื่องมนุษย์ที่มองไม่เห็นจิตใจตัวเอง ว่าแท้จริงต้องการอะไร ทำงานๆ แต่ไม่รู้ใช้เวลาทุกวันนี้เพื่ออะไร เป็นแรงบันดาลใจของการทำหนังเรื่องนี้ครับ ผมรักที่จะทำ ผมพร้อมที่จะก้าวต่อไป แม้ไม่มีรางวัล เพราะต้องการเรียนรู้และก็พัฒนาตัวเองตัวเองยิ่งๆ ขึ้นไปอีกครับ”

ผลงานทั้งหมดสะท้อนให้เห็นมุมมองแนวคิด ทักษะคติ ของเด็กยุคใหม่ และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้
